



ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ตามโครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจโครงการตรวจเข้มขั้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นและได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและเอกสารหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ กำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. ให้ผู้มีสิทธิ เข้าสอบตามวัน เวลาและสถานที่ ดังนี้

วัน เวลา สอบ	หลักเกณฑ์การเลือกสรร	คะแนนเต็ม	สถานที่สอบ
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.	การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) ๑.บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทาง อารมณ์ ๒.ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ ๓.มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการ ทำงานเป็นทีม ๔.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ๕.ประสบการณ์ในการทำงาน	๑๐๐ คะแนน	ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ สำนักงานขนส่ง จังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๓.๑ แต่งกายชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ซึ่งทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันสอบด้วย หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักงานขนส่งจังหวัด นครราชสีมา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ให้ทราบทางบอร์ด ประชาสัมพันธ์ หรือโทรศัพท์สอบถาม ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๗ ๑๖๖๓ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒ ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา หรือเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา www.dltkorat.go.th ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

การตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบครั้งนี้ ได้ตรวจและประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิทธิสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายปิยะ โยมา)

ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	นางสาวกัญญารัตน์ ดาวงาม
๒	นายปฏิพัทธ์ พรรณสาลี
๓	นายสหรัถ ชัยมานะพร
๔	นายจิระวัฒน์ นามรักษิจิราภา
๕	นายจักริน โยงกระโทก
๖	นายชากร สุวรรณเสวก
๘	นางสาวเพ็ญศิริ ศรีคงแก้ว
๙	นางสาวยุพารัตน์ แซ่จ้อหอ
๑๐	นายธวัช อริยานุวัฒน์
